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รายงานการประชุมสภา อบต.โพนงาม สมัยสามญั  สมัยที่ 4  ครั้งท่ี 1  ประจำปี 2565  วันท่ี  1  ธันวาคม  2565 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   
วันที่  1  ธันวาคม  2565  เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม 
ผู้มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี ประธานสภาฯ อัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี  
 2 นายสมถวิล  อินธิราช รองประธานสภาฯ สมถวิล  อินธิราช  
3 นายกาสิน  บุญชาญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 กาสิน  บุญชาญ  
4 นางสุภาพร  ตุ่ยไชย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 สุภาพร  ตุ่ยไชย  
5 นายมนตรี  ตรงธิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 มนตรี  ตรงธิ  
6 นายพงษ์  ไตรสุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  พงษ์  ไตรสุ  
7 นายปัญญา  อินตา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ปัญญา  อินตา  
8 นายชาตรี  ทองนาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  ชาตรี  ทองนาง  
9 นายเฮือง  บุญชาญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  เฮือง  บุญชาญ  

10 นายถาวร  บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ถาวร  บุตรสุวรรณ์  
11 นางเถวียน  ไชยโสดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 เถวียน  ไชยโสดา  
12 นางสาวรัชณีย์  ปังอุทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 รัชณีย์  ปังอุทา  
13 นายทินกร  เข็มอุทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 ทินกร  เข็มอุทา  
14 นายวัชรวิชย์  กาญบุตรธนรัตน์ เลขานุการสภาฯ วัชรวิชย ์ กาญบุตรธนรัตน์  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

-ไม่มี- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสนันตน์  ธรรมรักษ์ นายก อบต.โพนงาม สนันตน์  ธรรมรักษ์  
2 นายส่วน  เขียนจันทา รองนายก อบต.โพนงาม ส่วน  เขียนจันทา  
3 นายศาสนะ  รวมธรรม เลขานุการนายก ฯ ศาสนะ  รวมธรรม  
4 นายสุขเกษม  เพ็ชรเลิศ หัวหน้าสำนักปลัด สุขเกษม  เพ็ชรเลิศ  
5 นายประวิทย์  จันทสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประวิทย์  จันทสิทธิ์  
6 นายพรชัย  สายธิไชย รองปลัด อบต.โพนงาม พรชัย  สายธิไชย  
7 นางศิริขวัญ  ใขคำ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ศิริขวัญ  ใขคำ  
8     
9     

10     
11     
12     
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เปิดการประชุม     เวลา  09.00  น. 
 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม         
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  วันที่ 1 ธันวาคม 
2565  พร้อมอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องเรียก
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕๖5  ตามที่ สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพนงาม ได้มีมติเมื่อคราวสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม สมัยสามัญแรก เมื่อวันที่ 4  มกราคม  ๒๕65 กำหนดเริ่มสมัยประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕๖5 
ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖5  นั้น บัดนี้ ถึงห้วงระยะเวลาตามกำหนด
แล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ วรรคแรก  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ประกอบข้อ ๒๐ ข้อ ๒๒        
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงประกาศเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕๖5 
กำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖5 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ   
ณ วันที่  25 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5  โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี 1.1 วันนี้เรามีพนักงานส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง ขอเชิญแนะนำตัวเลยนะครับ 
     ประธานสภาฯ  
 

นายพรชัย  สายธิไชย เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ท่านนายก 
   รองปลัด อบต. ท่านปลัด ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายพรชัย สายธิไชย ตำแหน่ง

รองปลัด ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัด
สกลนคร เป็นคนบ้านอากาศ ตอนนี้คณะจาก อบต.ดงเหนือก็จะมาส่งแต่ว่ายัง
เดินทางมาไม่ถึง ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
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นางธนกร  อินทรสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
เจ้าพนักงานธุรการฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด ท่านรองปลัด และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน       

นางธนกร  อินทรสิทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักปลัด 
ภูมิลำเนาเป็นคนอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนครค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี ขอต้อนรับทั้งสองท่าน และยินดีที่จะมาช่วยพัฒนาตำบลโพนงามของเรา 
     ประธานสภาฯ มีปัญหาอะไรก็ช่วยเหลือกันนะครับ 
 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี 1.2 การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  
    ประธานสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2565 เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามได้ดำเนินการ

แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่  1 / 2565 ตามที่
กระทรวงมหาดไทยได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำกฎหมายในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้อง
หรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด ในส่วนที่
สองยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่สามคือการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติโดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการ
ดำเนินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 4 ข้อ 21 การ
ดำเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รายละเอียด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 
2565 โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามได้อนุมัติแผนดังกล่าว วันที่ 
18 พฤศจิกายน 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำ
แผนพัฒนาไปใช้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 
1 / 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 21 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 ข้อ 8 วรรคสอง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบพร้อมทั้ง
แจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย โดยให้มีผลนับตั้งแต่ ณ วันประกาศ
เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม และที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เลขที่ 
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327 หมู่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร จึงประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ก็เป็นการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น และต้องแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบนะครับ 

 

 ที่ประชุม -รับทราบ 
 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี 1.3 แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
    ประธานสภาฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 สำหรับเอกสารก็แจกให้ทุกท่านแล้วนะครับ ก็ให้ไปศึกษา

และอ่านดูนะครับ 
 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  
 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ 
     ประธานสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3  ประจำปี 2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565  ขอเชิญประธาน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
 

นางเถวียน  ไชยโสดา เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
  ส.อบต. หมู่ที่ 11 ดิฉันนางเถวียน ไชยโสดา  สมาชิกสภา หมู่ที่ 11  คณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุมในสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 วันที่ 15 สิงหาคม 
2565  ได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ 
เพ่ือรับรองรายงานการประชุมต่อไป ขอบคุณค่ะ 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี สมาชิกสภาทุกท่านได้รับสำเนารายงานการประชุมทุกท่านแล้วนะครับ ก็ให้ท่าน  
     ประธานสภาฯ ตรวจดูอีกครั้งว่าต้องแก้ไขถ้อยความตรงไหนบ้าง ถ้าไม่มีท่านไหน ผมก็ขอมติรับ 

รองเลยนะครับ  
 

มติที่ประชุม รับรอง  12 เสียง 
 ไม่รับรอง  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

3.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี         
พ.ศ.2565 
 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี ขอเชิญเจ้าหน้าที่ครับ 
     ประธานสภาฯ 
 

นางศิริขวัญ  ใขคำ  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ทุกท่าน สำหรับการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี        

2565 ก็ได้ผ่านขบวนการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
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แผนพัฒนาท้องถิ่น เราได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา 
และเป็นการประชุมครั้งแรกในคณะกรรมการชุดนี้ ได้มีการคัดเลือกประธาน
กรรมการและเลขานุการ ประธานก็ได้ตัวแทนจากสมาชิกสภา หมู่ 8 คือท่าน
เฮือง  บุญชาญ และเลขานุการก็ได้ท่านสุขเกษม เพ็ชรเลิศ หัวหน้าสำนักปลัด ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
คณะกรรมการติดตามดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปีโดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานและ
เสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น แล้วเมื่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้รับทราบแล้วก็ให้เสนอต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบในลำดับถัดมา 
และจะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับตั้งแต่วันลงนามในประกาศ ส่วนรายละเอียดในการติดตามที่ได้แจก
ให้ทุกท่านเป็นการสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และตามที่แสดงบนโปรเจ็กเตอร์ด้านหน้าให้ทุกท่านได้ดู และตามเอกสารที่แจก
ให้ก็จะเป็นการลงความเห็นของคณะกรรมการทั้งหมดในการติดตาม เราจะ
ติดตามเฉพาะห้วงของปี 2565 ที่จะยกมาและเปรียบเทียบตามข้อบัญญัติและ
การดำเนินงานที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2565 จะเป็นรูปแบบของการติดตาม
ตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีทั้ งหมด 12 หัวข้อ ที่ได้
ติดตามว่าเป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดหรือไม่ และในส่วนของการสรุป
บนหน้าจอข้างหน้าจะแบ่งเป็นยุทธศาสาตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากร จำนวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ใน
แผนจะมีอยู่ 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.92 เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดที่เรานำมา
จัดทำเป็นงบประมาณ   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว จะมีอยู่ทั้งหมด 8 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 7.70 เปอร์เซ็นต์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม จะมีอยู่ทั้งหมด 
20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.23 เปอร์เซ็นต ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จะมีอยู่ทั้งหมด 48 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.15 เปอร์เซ็นต ์

รวมทั้งหมด 104 โครงการ งบประมาณ 75,856,400 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์ รายละเอียดแบบสรุปตามที่แจกให้สมาชิกสภาทุกท่าน
แล้วนะคะ ก็ขอฝากทุกท่านในการออกประชาคมขอประชาสัมพันธ์ให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาตำบลของเราช่วยกัน สำหรับรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเราก็ได้สรุปตามที่อภิปรายบนหน้าจอนะคะ ขอบคุณ
ค่ะ 
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นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี ตามท่ีเจ้าหน้าที่อภิปรายไปแล้ว มีสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ เชิญครับ 
     ประธานสภาฯ 
 

นายชาตรี  ทองนาง เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
  ส.อบต. หมู่ที่ 7 กระผมนายชาตรี  ทองนาง สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 ในส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรค

ในการปฏิบัติงาน ข้อ 2 ในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้ง
อาจไม่ครบตามแผนหรืออาจมีความล่าช้าตามที่ตั้งไว้ การดำเนินแก้ไข กำชับให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ตรงนี้ผม
อยากสอบถามท่านนายกว่าข้อนี้ท่านนายกมีแนวทางในการดำเนินงานอย่างไร
ครับ 

 

นายสุขเกษม  เพ็ชรเลิศ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขอบคุณท่านนายกที่ให้เกียรติหัวหน้าสำนักปลัด 
  หัวหน้าสำนักปลัด ช่วยให้ข้อมูลต่อสมาชิกสภาฯ กระผมนายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ หัวหน้าสำนักปลัด  

ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดทำแผนฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม ซึ่งได้รับคัดเลือกพร้อมกับประธาน สมาชิกสภา หมู่ 8 คือท่านเฮือง   
บุญชาญ เพ่ิงมารับหน้าที่เลขานุการฯชุดใหม่ ก็ขออนุญาตนำเรียนเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนของงานนโยบายและแผนที่ได้จัดทำขึ้นว่า
ข้อมูลที่เราไปสำรวจเชิงสุ่ม ไม่ใช่การสำรวจเจาะจง นั่นหมายความว่าเราใช้
แบบสอบถามข้อมูล เจอใครก็สอบถาม ไม่เจาะจงว่าต้องเป็นสมาชิกฯ ผู้ใหญ่บ้าน 
กรรมการหมู่บ้าน เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้จากผลการสรุปจะไม่ตรงกับข้อมูลที่เป็น
จริง โดยเฉพาะ ข้อ 2 โครงการที่ดำเนินการในพ้ืนที่ของท่านนั้นเป็นโครงการที่มา
จากมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านหรือไม่ ท่านจะเห็นว่าแผนงานโครงการที่บรรจุ
ในแผนพัฒนาที่ ได้จากการประชุมประชาคมส่วนใหญ่นำมาจากที่ประชุม
ประชาคมในลำดับที่ 1 – 4 ทั้งสิ้น ผมเข้าใจว่าผู้ที่ตอบส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้เข้า
ไปร่วมประชุมประชาคม ทำให้ข้อมูลที่ได้นั้นไม่ตรง เพราะฉะนั้นในปีที่ผ่านมา    
ปี  2565 จากข้อบัญญัติเรานำจากแผนการประชุมประชาคมมาตรา เป็น
ข้อบัญญัติ ทุกโครงการมาจากมติที่ประชุมประชาคมทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นขอ
อนุญาตนำเรียนว่าข้อมูลอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 1)ไม่ได้เข้า
ร่วมประชุมประชาคม 2)ผู้ที่ตอบแบบสอบถามขาดความรู้ความเข้าใจว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาของท้องถิ่น 3)อาจจะเป็นเพราะว่า อบต.โพนงามขาดการ
ประชาสัมพันธ์ว่าด้วยเรื่องโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือไม่เล็งเห็น
ความสำคัญในการประชุมประชาคมเพ่ือจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่จะ
นำมาบรรจุในแผนพัฒนาและทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณเพ่ือนำไปแก้ไขพัฒนา
ต่อไป ในเมื่อข้อมูลเป็นอย่างนี้แล้วงานนโยบายและแผน สำนักปลัด โดยกระผม
ต้องรับผิดชอบในตัวเลข นั่นหมายความว่าต่อไปในปีนี้ซึ่งเราจะรายงานผลในปี 
2566 ดังนั้นในปี 2566  ขอความกรุณาท่านสมาชิกฯอย่าไปเลือกโครงการที่
นอกเหนือจากการประชุมประชาคม ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นครับ 
ต่อไปนี้การจัดทำแผนฯ การจัดลำดับความสำคัญ ปัญหาของชาวบ้านที่เป็นเรื่อง
เร่งด่วนให้สอดคล้องกับงบประมาณ ท่านต้องมาตราเป็นข้อบัญญัติตามความ
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ต้องการของเขา ยกเว้นแผนงาน/โครงการที่สมาชิกสภาฯหรือกรรมการหมู่บ้านไป
ว่าเป็นความสำคัญเร่งด่วนกว่ามติที่ประชุมประชาคม ท่านก็ว่ามาตามขบวนการ 
เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมจะรับผิดชอบในปีต่อไป และในการสำรวจข้อมูลผมจะ
เจาะจงเลยว่าสมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และผู้ที่ร่วม
ประชาคมเท่านั้นที่จะสำรวจเพื่อที่ข้อมูลจะได้ตรงกัน ขอบคุณครับ 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี สมาชิกสภาฯทุกท่านคงเข้าใจในการสำรวจข้อมูลนะครับ  
     ประธานสภาฯ 
 

นายกาสิน  บุญชาญ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
  ส.อบต. หมู่ที่ 1 กระผมนายกาสิน  บุญชาญ  สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 ตามที่หัวหน้าสุขเกษมกล่าวมา

ก็จริงครับ แต่ต้องให้ข้อมูลที่ว่าประชาคมมาแล้ว ทำไมไม่ให้ทำโครงการที่  1 
ยกตัวอย่างของหมู่ที่ 1 เขาต้องการบ่อขยะแต่มันไม่ได้ แล้วโครงการที่ 2 คือ
ระบบประปาก็ไม่ได้ ต้องทำแบบไหนครับถึงจะได้ เพราะว่าประชาคมมาแล้วเรา
ทำไม่ได้แล้วเราก็เอาโครงการอ่ืนขึ้นมาเขาก็ว่าไม่เป็นไปตามที่ประชาคมมา มันก็
ถูกต้องแล้วที่ เขาว่าให้ เรา ตรงนี้ ก็อย ากให้หั วหน้าสุขเกษมไปแก้ไขและ
ประชาสัมพันธ์ให้เขาเข้าใจเวลามาประชาคม เขาจะได้รู้ว่าอันนี้ราคาแพง
งบประมาณเราไม่มี ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจ ไม่ใช่ประชาคมไปแล้วไม่ได้เขาก็ว่า
เราเหมือนเดิม โครงการที่ 1 - 5 ทำไม่ได้ ดึงโครงการที่ 10 ขึ้นมาทำ แบบนี้ก็
เหมือนอย่างท่ีเขาว่านะครับ ขอบคุณครับ 

 

นายสุขเกษม  เพ็ชรเลิศ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
  หัวหน้าสำนักปลัด ทุกท่าน ท่านนายก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการครับ ในประเด็นคำถาม

ของท่านกาสินผมเคยอธิบายก่อนจะประชุมประชาคมตรงนี้แล้ว เข้าใจว่าผู้ที่ไป
ถามท่านกาสินอาจจะไม่มาประชุมประชาคมก็เลยไม่ทราบ เพราะฉะนั้นขอ
ประชาสัมพันธ์ในตอนนี้เลยว่าในคราวต่อไปประชุมประชาคมขอให้มาทุกคนทุก
หลังคาเรือนจะได้อธิบายให้เข้าใจในครั้งเดียว ก่อนประชุมประชาคมผมเคยนำ
เรียนต่อที่ประชุมว่าสิ่งที่ท่านเสนอเพ่ือให้ อบต. ไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น ท่าน
เสนอมาได้  และในการเสนอแผนงาน /โครงการท่านก็ต้องพิจารณาดูว่า
งบประมาณของ อบต.โพนงาม มีเท่าไหร่ ซึ่งก่อนประชุมประชาคมผมนำเรียน
งบประมาณที่สามารถนำมาพัฒนาให้ที่ประชุมรับทราบทุกครั้งว่างบพัฒนา    
โพนงามมีเท่าไหร่ เรามีรายได้ 50 ล้านบาทจริง แต่งบลงทุนเราแค่ 6 ล้านบาท
หรืออาจจะไม่ถึง เพราะฉะนั้นงบประมาณ 6 ล้านบาท หาร 13 หมู่บ้าน จะตก
หมู่บ้านละเท่าไหร่ ท่านกาสินก็มีเหตุผล ท่านพูดถูกแล้วว่ามติที่ประชุมประชาคม
ลำดับที่ 1 ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ถ้าไม่รวมกันเดินสายไฟก็จะอยู่
ประมาณ 5 ล้านเศษ เพราะฉะนั้นในการประชาคมในลำดับที่ 1 หมู่ที่ 1 นายก
สามารถจัดทำร่างเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาฯได้งบประมาณ 5 ล้านบาท โดยที่
โครงการก่อสร้างงบลงทุนอีก 12 หมู่บ้านไม่มี เป็นไปไม่ได้ครับ เพราะฉะนั้นผม
อธิบายแล้วว่าถ้างบประมาณเกินกำลังให้ตั้งพิจารณาแผนงาน/โครงการลำดับถัด
มาซึ่งผ่านการประชาคมมาแล้ว นั่นเรียกว่ามติที่ประชุมทั้งหมดแล้ว ลำดับที่ 1 
งบประมาณไม่พอทำไม่ได้ มาลำดับที่ 2 งบประมาณไม่พออีกก็ทำไม่ได้อีก ก็มา



8 
 

รายงานการประชุมสภา อบต.โพนงาม สมัยสามญั  สมัยที่ 4  ครั้งท่ี 1  ประจำปี 2565  วันท่ี  1  ธันวาคม  2565 

ลำดับที่ 3 อันไหนที่อยู่ในกำลังของเราก็นำมาจัดทำร่างโดยอำนาจนายก แต่ใน
แผนงานทั้งหมดผ่านการประชุมประชาคมมาเรียบร้อยแล้ว นอกเสียจาก
แผนงาน/โครงการที่ไม่ได้เข้าประชุมประชาคมและไม่ได้อยู่ในแผนท่านก็นำมา
เพ่ิมเติมทีหลัง ผมก็เห็นด้วยกับท่านกาสินอยากทำให้เสร็จทีเดียว แต่ด้วย
งบประมาณของเรามีจำกัดนะครับ แต่มีวิธีแบบเป็นรูปกระทำคือขอเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจอย่างหมู่ที่ 11 ระบบประปา งบประมาณ 5,300,000 บาท ไม่ต้อง
เพ่ิงงบประมาณของ อบต. เลย เพียงแค่ประปาที่จะขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จะต้องมีสถานที่ก่อสร้าง และต้องได้รับอนุญาตจากท่านผู้ว่าฯ ถ้ามีผู้อุทิศที่ดินให้
ยิ่งดีเลยนะครับ ขอบคุณครับ 

 

ที่ประชุม -รับทราบ 
  

 3.2 รายงานสถานะการเงิน การคลัง ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 1) 
 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี ขอเชิญเจ้าหน้าที่ครับ 
     ประธานสภาฯ 
 

นายสุขเกษม  เพ็ชรเลิศ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
  หัวหน้าสำนักปลัด ท่านคณะผู้บริหารที่เคารพ กระผมนายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ หัวหน้าสำนักปลัด 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำหรับรายงานสถานะการเงินการคลัง 
ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 1) ขออนุญาตนำเรียนสถานะ
การเงินประจำวัน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงามมีบัญชีธนาคาร 3 แห่ง ประกอบด้วย 1) ธนาคารกรุงไทย สาขาอากาศ
อำนวย จำนวน 4 บัญชี มีเงินรับฝาก 2 บัญชี คือประเภทออมทรัพย์ มีเงินรับ
ฝาก 23,464,173.79 บาท ประเภทประจำ มีเงินรับฝาก 1,958,135.81 
บาท  2) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ สาขาอากาศอำนวย มีเงินรับฝาก 3 
บัญชี คือประเภทออมทรัพย์1 มีเงินรับฝาก 1,370,209.56 บาท  ประเภท
ออมทรัพย์2 มีเงินรับฝาก 3,167,756.69 บาท ประเภทออมทรัพย์3 มีเงินรับ
ฝาก 712,336.84 บาท  3) ธนาคารออมสิน สาขาอากาศอำนวย จำนวน 4 
บัญชี มีเงินรับฝาก 2 บัญชี ประเภทออมทรัพย์ มีเงินรับฝาก 3,609,073.67 
บาท ประเภทประจำ มีเงินรับฝาก 7,889,302.32 บาท รวมเงินรับฝากทั้ง 3 
ธนาคาร คงเหลือยอดยกไป 41,630,988.68 บาท ในส่วนนี้คือสถานะการเงิน
การคลังของทั้ง 3 ธนาคาร ต่อไปขออนุญาตรายงานการรับ-จ่ายเอง ณ วันที่ 30 
กันยายน 2565 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนี้ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เงินเดือน
และค่าจ้างพนักงาน รวมทั้งสิ้น 10,921,798 บาท ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอ่ืน 
เช่น เงินสงเคราะห์ประกันสังคม ค่าเช่าบ้าน เงินเพ่ิม เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน รวมทั้งสิ้น 451,803 บาท เงินช่วยเหลือพนักงานด้านครอบครัวและค่า
รักษาพยาบาล รวมทั้ งสิ้น 33,600 บาท ค่าบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
440,000 บาท  รวมค่ าใช้ จ่ ายด้ านบุ คลากรทั้ งสิ้ น  11,847,161 บาท 
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ทั้งสิ้น 167,203 บาท ค่าใช้จ่ายด้านการ
ฝึกอบรมบุคคลภายนอก 4,800 บาท รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 
172,003 บาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ พนักงาน 
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ข้าราชการส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 124,671.91 บาท ค่าใช้สอย
รวมทั้ งสิ้น  3,191,407.42 บาท และค่าสาธารณูปโภค ได้แก่  ค่าไฟฟ้า        
ทั้ งสิ้ น  1,116,150.99 บาท ค่ าโทรศัพท์  20,077.48 บาท ค่ าสื่ อสาร
โทรคมนาคม 13,903.58 บาท ค่ าไปรษณี ย์  65,389 บาท รวมทั้ งสิ้ น 
1,215,521.05 บาท สำหรับค่าใช้สอยอ่ืน ได้แก่ค่าครุภัณฑ์  รวมทั้ งสิ้น 
506,998.38 บาท ค่าตอบแทนใชการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 456,500.84 
บ าท  รวมทั้ งค่ าตอบ แท น  ค่ า ใช้ ส อย  แล ะค่ าส าธารณู ป โภ ค  ทั้ งสิ้ น 
5,369,529.39 บาท ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการบูร
ณาการหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการอ่ืน 
รวมทั้งสิ้น 16,558,377.52 บาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติในปีที่ผ่านมา รวม
ทั้งสิ้น 7,100 บาท ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอ่ืน เช่น อาหารกลางวัน รวม
ทั้งสิ้น 4,616,424.38 บาท และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น 108,820 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2565 ทั้งสิ้น  38,804,096.90 บาท เรา
ประมาณการรายรับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 อยู่ที่  
49,000,000 บาท แต่รายได้ที่ อบต.โพนงาม ได้รับการจัดสรร แบ่งสรร เก็บ
ภาษี รวมทั้งสิ้น 54,725,709.03 บาท ต่อไปเป็นรายงานการรับจ่ายเงิน 
ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2566 ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2565 (ไตรมาสที่ 1) รายรับอยู่ที่ 11,649,447.80 บาท และรายจ่ายอยู่ที่ 
6,145,188.75 บ า ท  มี ร า ย รั บ ม า ก ก ว่ า ร า ย จ่ า ย  ( ไต ร ม า ส ที่  1) 
5,544,299.05 บาท ถือว่าสถานะการเงินการคลังของ อบต.โพนงาม ยังมี
เสถียรภาพ ตอนนี้กองคลังได้ทำการปิดบัญชีเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังรอ
บัญชีลูก คือบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตอนนี้ยังปิดบัญชีไม่ได้ รายงานเงินสะสม ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2565  รวมทั้งสิ้น 24,445,580.25 บาท ทุนสำรองเงิน
สะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  รวมทั้งสิ้น 12,416,285.06 บาท สรุป
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ รงมทั้งสิ้น 15,045,580.25 บาท  

 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 

 3.3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565/2566 
 

นายสุขเกษม  เพ็ชรเลิศ ขออนุญาตนำเรียนต่อนะครับ ขอสรุปการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.โพนงาม ตามข้อ 
  หัวหน้าสำนักปลัด บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565  งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังได้

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายหมดแล้ว แต่ยังเหลือ
โครงการก่อหนี้ผูกพันอาคารสำนักงาน ซึ่งเราก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 
2565 แต่เบิกจ่ายไม่ทันก็ต้องขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2566 ตอนนี้ผู้รับจ้างได้
ดำเนินการแล้ว สัญญาระยะเวลา 150 วัน 1) โครงการก่อสร้างระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านพลังใหม่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2565 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 6 ล้านเศษ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 5,300,000 
บาท โครงการระบบประปา หมู่ที่ 11 ขณะนี้ส่งงวดที่ 1 และงวดที่ 2 เพ่ิงส่ง
เอกสารไปเมื่อวานเพ่ือจะวางฎีกาที่ อบต. ภายในสัปดาห์นี้งบประมาณก็จะเข้า 
สัปดาห์หน้าก็จะเบิกเงินให้ผู้รับจ้างได้  2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
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เหล็กพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ตอนนี้กำลังชี้แจง ป.ป.ช. อยู่ ก็ได้
เบิกจ่ายไป 3 งวดแล้วนะครับ ขอบคุณครับ 

 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

 4.1 การกำหนดสมัยประชุมสภาการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ
ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา 53 วรรค 4 และระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 11 (3) และข้อ 21 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี ก่อนจะกำหนดสมัยประชุมก็ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 
     ประธานสภาฯ ก่อนนะครับ  
 

นายวัชรวิชย์  กาญบุตรธนรัตน์ ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
       เลขานุการสภาฯ พ.ศ.2554 

ข้อ 21 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
สมัยประชุมสามัญประจำปีแต่ละปีในสมัยปีนั้น การเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี
โดยกำหนดให้ใช้ความในข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม กล่าวโดยสรุปคือ สิ่งที่
ท่านประธานจะนำสู่ที่ประชุมเพ่ือปรึกษาจะถามว่าในปี 2566 นั้น จะกำหนด
สมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย ซึ่งตามระเบียบนี้กำหนดไว้คือ 2 สมัยแต่ไม่เกิน 
4 สมัย และให้นำที่ปรึกษาว่าแต่ละสมัยนั้นจะกำหนดเมื่อใดเป็นการเริ่มต้นและ
กำหนดกี่วัน นอกจากนี้แล้วให้กำหนดสมัยสามัญสมัยแรก วันเริ่มประชุมสมัยแรก
ของปี 2566  นี่คือกล่าวโดยสรุปครับ 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี  สมาชิกสภาฯทุกท่านคงจะเข้าใจนะครับ เมื่อก่อนเราจะกำหนด 4 สมัย  
    ประธานสภาฯ ดังนั้นก็ขอให้สมาชิกสภาฯเสนอว่าจะกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 

ท่านใดจะเสนอ ขอเชิญครับ 
 

นายเฮือง  บุญชาญ เรียนท่านประธานสภา กระผมนายนายเฮือง  บุญชาญ  สมาชิกสภา หมู่ที่ 8  
 ส.อบต. หมู่ที่ 8 ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 จำนวน 4 สมัยครับ 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
   ประธานสภาฯ 
 

นายถาวร  บุตรสุวรรณ์ เรียนท่านประธานสภาครับ กระผมนายถาวร  บุตรสุวรรณ์  สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 
    ส.อบต. หมู่ที่ 9 ขอรับรองนายเฮือง  บุญชาญ ที่เสนอจำนวนสมัยประชุมสามัญครับ 
 

นายกาสิน  บุญชาญ เรียนทา่นประธานสภาครับ กระผมนายกาสิน  บุญชาญ  สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 
   ส.อบต. หมู่ที่ 1 ขอรับรองนายเฮือง  บุญชาญ ที่เสนอจำนวนสมัยประชุมสามัญครับ 
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นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี สำหรับการกำหนดสมัยประชุม 
   ประธานสภาฯ สามัญ ประจำปี 2566 คือ 4 สมัย ต่อไปจะเป็นการกำหนดเดือนที่จะประชุม   

ก็ให้สมาชิกสภาเสนอเดือนที่จะประชุมได้เลย 4 เดือนนะครับ เชิญครับ 
 

นายทินกร  เข็มอุทา เรียนท่านประธานสภาครับ กระผมนายทินกร  เข็มอุทา สมาชิกสภา หมู่ที่ 13 
  ส.อบต. หมู่ที่ 13 ขอเสนอ สมัยที่ 1 เดือนกุมพาพันธ์ สมัยที่ 2 เดือนพฤษภาคม สมัยที่ 3 เดือน

สิงหาคม และสมัยที่ 4 เดือนธันวาคม ในการประชุมสามัญครับ 
 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ  
      ประธานสภาฯ 
 

นายชาตรี  ทองนาง เรียนท่านประธานสภาครับ กระผมนายชาตรี  ทองนาง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 
  ส.อบต. หมู่ที่ 7 ขอรับรองนายทินกร  เข็มอุทา ที่เสนอเดือนในการประชุมสภาฯครับ 
 

นายพงษ์  ไตรสุ เรียนท่านประธานสภาครับ กระผมนายพงษ์  ไตรสุ  สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 ขอรับรองนายทินกร  เข็มอุทา ที่เสนอเดือนในการประชุมสภาฯครับ 
 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแตกต่างจากนี้หรือไม่ ถ้าไม่มี สรุปการกำหนดเดือน  
      ประธานสภาฯ ประชุมสามัญคือ สมัยที่ 1 เดือนกุมพาพันธ์ สมัยที่ 2 เดือนพฤษภาคม สมัยที่ 3 

เดือนสิงหาคม และสมัยที่ 4 เดือนธันวาคม ต่อไปจะเป็นการกำหนดวันที่จะ
ประชุมสามัญ เชิญท่านสมาชิกเสนอได้เลยครับ 

 

นายกาสิน  บุญชาญ เรียนท่านประธานสภา กระผมนายกาสิน  บุญชาญ  สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 
   ส.อบต. หมู่ที่ 1 ขอเสนอ วันที่ 1 – 15  ของแต่ละสมัยครับ 
 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ  
      ประธานสภาฯ 
 

นางเถวียน  ไชยโสดา เรียนท่านประธานสภาค่ะ ดิฉันนางเถวียน  ไชยโสดา  สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 
  ส.อบต. หมู่ที่ 11 ขอรับรองนายกาสิน  บุญชาญ  ที่เสนอวันที่ 1 – 15 ของแต่ละสมัยค่ะ 
 

นายทินกร  เข็มอุทา เรียนท่านประธานสภาครับ กระผมนายทินกร  เข็มอุทา สมาชิกสภา หมู่ที่ 13 
 ส.อบต. หมู่ที่ 13 ขอรับรองนายกาสิน  บุญชาญ  ที่เสนอวันที่ 1 – 15 ของแต่ละสมัยครับ 
 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแตกต่างจากนี้หรือไม่  ถ้าไม่มี สำหรับการกำหนด  
    ประธานสภาฯ สมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 คือ 4 สมัย ระหว่างวันที่ 1 – 15  ของแต่ละ

สมัยนะครับ 
 

4.2 ขอความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากงบประมาณของจังหวัด 
 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ครับ  
    ประธานสภาฯ 
 

นายสุขเกษม  เพ็ชรเลิศ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายก 
   หัวหน้าสำนักปลัด คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุขเกษม  เพ็ชรเลิศ 

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ผมคิดว่าหลายท่านยัง
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ไม่เคยเจอญัตติในเรื่องของการรับโอนทรัพย์สินจากส่วนราชการหรือผู้ที่อุทิศให้ 
ขออนุญาตนำเรียนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ปี พ.ศ.2535 
ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้
สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมี
เงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุ
หรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้น สรุปนายกจะรับโอนถนน คลอง วัสดุครุภัณฑ์ จากส่วนราชการที่
เขาทำมาโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน นายกจะต้องให้สภาเห็นชอบก่อน นายกจึง
จะลงนามรับมอบพัสดุเห็นชอบด้วยกฎหมายได้ เพราะฉะนั้นต่อไปการรับโอน
ทรัพย์สินจากส่วนราชการหรือมีผู้อุทิศให้โดยมีเงื่อนไขต้องเสนอต่อสภาฯเห็นชอบ
ก่อนจึงจะรับโอนทรัพย์สินได้ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้าง ที่ กค (กวจ) 0405.2/20147 เรื่องหารือแนวทางร่างข้อบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างของพัสดุภาครัฐ ปี 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ข้อ 4 (3) กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้มี
อำนาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำล 
ตามลำดับ ดังนั้นกรณีที่มีผู้ อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อบต. ให้สิทธิอัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุจึงเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐ เป็นอำนาจนายกก็จริง แต่อย่างไรก็ดีนอกจากการรับโอนพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้
เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้งบประมาณ
ของ อปท. ด้วย ซึ่งการได้รับงบประมาณของ อปท. เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น 
จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้สภาท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในเรื่องดังกล่าว และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
ที่ มท 0808.2/ว1628 มาจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดฯ โดยเริ่มการวินิจฉัยฯตามมาตรา 3 ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การประกาศ
ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติมาตรา 3 (5) ให้ยกเลิกบทบัญญัติ
เกี่ยวกับพัสดุสำหรับกรณีอ่ืนที่ได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฎว่ากรณีที่มีผู้อุทิศ
พัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลนั้น 
ถ้าการกระทำดังกล่าวนี้มีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุ
นั้นหรือเมื่อรับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
แต่อย่างไรก็ดี หลังจากที่รับพัสดุมาแล้วต้องดำเนินตามระเบียบฯต่อไป นั่น
หมายความว่าเมื่อสภาท้องถิ่นเห็นชอบแล้วต้องไปลงบัญชีคุมพัสดุ  ดังนั้น 
โครงการที่รับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากงบประมาณของจังหวัด คือโครงการฝาย
ชะลอน้ำห้วยหนองอีเลิงตอนบน หมู่ที่ 11 ต่อโครงการที่ 2 เลยนะครับ 
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4.3 ขอความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากงบประมาณตามแผนงาน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน        
ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ 

 

นายสุขเกษม  เพ็ชรเลิศ โครงการขุดลอกห้วยกวัก นายช่างต้องไปสำรวจว่าอยู่ตรงไหน มีสภาพใช้งานได ้
   หัวหน้าสำนักปลัด  ตามปกติหรือไม่ พร้อมรายงานก่อนยื่นญัตติให้สภาฯเห็นชอบก่อน ขอบคุณครับ 
 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี เป็นโครงการของจังหวัดและอำเภอที่ได้ทำไว้ เขาก็จะมอบให้เราดูแลต่อไป  
     ประธานสภาฯ เมื่อรับโอนมาแล้วการซ่อมแซมก็จะอยู่ในความดูแลของเรา มีสมาชิกสภาท่านใด

สงสัยหรือไม่ครับ  
 

นายกาสิน  บุญชาญ เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
  ส.อบต. หมู่ที่ 1  และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ตรงนี้ผมเห็นด้วยกับหัวหน้าสำนักปลัดครับ ตรงที่ว่าให้

กองช่างไปสำรวจก่อนว่าสภาพเป็นอย่างไร ยังใช้งานได้หรือไม่ อีกอย่างเอกสาร
รายละเอียดในการพิจารณารก็ยังไม่ครบถ้วน ส่วนในการเห็นชอบเรายังมีเวลาอีก
นะครับ ขอบคุณครับ 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี มีสมาชิกสภาท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญนะครับ ถ้าไม่มี สำหรับการ 
     ประธานสภาฯ พิจารณาในวาระที่ 4.1 ,4.2 ก็ให้ท่านนายกไปสำรวจตรวจสอบก่อน พร้อม

เอกสารประกอบการพิจารณา ก็ฝากท่านนายกด้วยในเรื่องเอกสารต้องให้
ครบถ้วนสมบูรณ์กว่านี้  แล้วค่อยยื่นเสนอญัตติให้สภาฯพิจารณาใหม่ในการ
ประชุมครั้งต่อไปนะครับ ผ่านนะครับ ต่อไประเบียบวาระท่ี 5 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ เชิญครับ 
     ประธานสภาฯ 
 

นายกาสิน  บุญชาญ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ  
  ส.อบต. หมู่ที่ 1 และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกาสิน  บุญชาญ สมาชิกสภา  

หมู่ที่ 1 ผมอยากเรียนถามนายกเรื่องที่ท่านให้ประกาศว่าห้ามทำนาปรัง ตอนนี้
เกิดปัญหาขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งแล้วครับ ตรงนี้นายกจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ถึงจะ
ผ่านจุดนี้ไปได้ แต่ในชุมชนโพนงามเขาไม่ทำครับ ส่วนคนที่เขาทำเขาอยู่บ้านอ่ืน 
แล้วเขามาทำนาที่นี่ และมาใช้น้ำที่นี่ เวลาเราเดือดร้อนแล้วเขาไม่เดือดร้อนกับ
เรา เพราะว่าเขาอยู่ตำบลสามัคคีฯ อยากให้นายกแก้ไขปัญหาในส่วนนี้หรือว่าทำ
อย่างไรถึงจะบอกเขาได้ ขอบคุณครับ 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี กรณีนี้คือราษฎรเป็นคนบ้านโพนงามแต่มีภรรยาอยู่บ้านถ้ำเต่า แกมีที่นาอยู่ติด 
     ประธานสภาฯ คลองหนองผักบั่ว แกก็มาทำนาปรังอยู่นั่นนะครับ ก็ฝากท่านนายกด้วยครับ 
 

นายสนันตน์  ธรรมรักษ์ เรียนท่านประธานสภา เรื่องการทำนาปรังผมเพิ่งทราบตอนที่ท่านกาสินแจ้ง 
     นายก อบต. เมื่อเช้านี้  ผมก็ว่าจะออกไปดูและไปคุยกับเจ้าของที่นา และก็ได้ให้ ปภ. ทำ

หนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งดการทำนาปรังไปแล้วนะครับ 
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นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี ก็ฝากท่านนายกด้วยนะครับ ประกาศห้ามไปแล้วก็ยังทำ ต่อไปคนอ่ืนเขาก็จะทำ 
     ประธานสภาฯ ตาม ฉะนั้นเราต้องแจ้งให้เด็ดขาด มีสมาชิกสภาท่านมีใดเรื่องเดือดร้อนอีกไหม

ครับ เชิญครับ 
 

นายเฮือง  บุญชาญ เรียนท่านประธาน ท่านรองประธาน ท่านนายก ท่านปลัด และสมาชิกสภาผู้ทรง 
  ส.อบต. หมู่ที่ 8 เกียรติทุกท่าน ผมมีปัญหาเรื่องน้ำรั่ว แต่ให้ช่างไปดูแล้ว เขาว่าทำไม่ได้ ต้องจ้าง

รถแม็คโครครับ และมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝากท่านนายก คือผมรู้จักกับคนที่
ทำงานอยู่ที่กรมทางหลวงอากาศอำนวย เขาว่ามีท่ออยู่ แล้วเขาก็ว่าให้ท่านนายก
ทำหนังสือเข้าไปขอ เขาแนะนำผมมา เขาจะให้อย่างน้อย 20 ท่อนะครับ 

 

นายสนันตน์  ธรรมรักษ์ เรียนท่านประธานสภาครับ เรื่องท่อผมได้ทำหนังสือไปแล้วครับ แล้วเขาตอบรับ   
     นายก อบต. กลับมาว่าไม่มีท่อที่จะให้ แม้แต่ทำหนังสือขอเรื่องหิน เขาก็ยังว่าไม่มีครับ แต่ถ้าได้

งบประมาณแล้วผมจะทำเรื่องจัดซื้อทันที และจะประสานเจ้าหน้าที่กองคลังถ้าได้
งบประมาณมาแล้วผมจะทำเรื่องจัดซื้อทันที ฉะนั้นถ้าเรามีงบประมาณแล้วผมจะ
รีบดำเนินการให้ทุกๆ เรื่องเลย ผมก็ไม่ได้อยู่เฉยๆ ผมก็ถามทุกวัน ทำหนังสือไปที่
จังหวัดผมก็ทำไปแล้ว ทางจังหวัดตอบกลับมาว่าจะดำเนินการให้ ผมก็รอ ถ้าเขา
ยังไม่มาทำให้ เราก็จะดำเนินการเอง ถ้ามีงบประมาณนะครับ 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี ท่านนายกก็ทำหนังสือไปแล้ว คือท่อไม่ใช่ท่อใหมแ่ต่เป็นท่อเก่า ตอนนั้นท่าน 
     ประธานสภาฯ นายกขอไปก็มีหิน เป็นหินภูเขา ตอนนั้นก็มีปัญหา คือผู้อำนวยการคนเดิมแกเอา

หินไปแล้วเวลาแกเกษียณหินมันไม่ครบคิว เขาเลยไม่ให้เอาออก ที่นายกทำ
หนังสือไปครั้งแรก ส่วนท่อทำหนังสือได้แต่จะเป็นท่อเก่า ไม่ใช่ท่อใหม่ ถ้าเป็นท่อ
ใหม่เขาไม่มี ส่วนหินจะไม่ได้นะครับ 

 

นายชาตรี  ทองนาง เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านปลัด และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
  ส.อบต. หมู่ที่ 7 กระผมนายชาตรี  ทองนาง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 อยากจะถามว่างบประมาณที่

เราจะนำมาซ่อมแซมประมาณกี่เดือน อยากได้ความที่ชัดเจน คือตอนนี้ชาวบ้าน
เดือดร้อน ถนนหนทางเป็นหลุมลึกมาก และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแถวบ้านผม  
ขับรถมาทางตรงก็ยังล้ม อยากให้รีบไปแก้ไขด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นายสุขเกษม  เพ็ชรเลิศ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร 
  หัวหน้าสำนักปลัด ขอนำเรียนเพ่ิมเติมจากที่รายงานสถานะการเงินการคลังในไตรมาสที่ 1 เรามีเงิน

รายรับมากกว่ารายจ่ายอยู่ที่ 5 ล้าน และได้คำนวณรายจ่ายประจำไปแล้วเหลือที่
ท่านนายกจำเป็นที่จะใช้ได้อยู่ 2 ล้าน และงบซ่อมแซมอยู่ที่กองช่าง 500,000 
บาท สามารถดำเนินโครงการได้ถ้าใช้งบประมาณไม่เยอะ 1 – 2 แสนท่านนายก
สั่งการสำรวจตรวจสอบและบันทึกเสนอขออนุมัติให้เรียบร้อยและส่งงานพัสดุเลย 
ถามว่าถ้านายกยังไม่สั่งการและอนุมัติงานพัสดุก็จะทำไม่ได้ เพราะงานพัสดุมี
หน้าที่ทำตามบันทึกเสนอขออนุมัตินะครับ ตอนนี้กำลังดำเนินการของหมู่ที่ 4 อยู่
นะครับ ขอบคุณครับ 
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นายกาสิน  บุญชาญ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านปลัด ท่านนายก หัวหน้าส่วนราชการ และ 
  ส.อบต. หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกาสิน  บุญชาญ สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 

คือผมจะให้กำลังใจนายกนะครับ ให้สู้ต่อไป ยังไงท่านนายกก็เป็นผู้บริหารสูงสุด
ในองค์กรนี้ทุกคนต้องฟังคำสั่งท่าน ทีนี้ผมรู้แล้วว่าปัญหามันอยู่ตรงไหน อยู่ที่กอง
ช่างอย่างเดียว ทุกเรื่องที่ส่งไปก็อยู่ที่กองช่าง นายกก็ทำอะไรไม่ได้ เรื่องโคมไฟผม
ขอไปก็จะปีหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้ ช่วยทำมาให้ผมหน่อยครับที่ขอไปจำนวน 4 โคม 
ขอบคุณครับ 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องเดือดร้อนอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
     ประธานสภาฯ 
 

นางเถวียน  ไชยโสดา เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
  ส.อบต. หมู่ที่ 11 ทุกท่าน ดิฉันนางเถวียน  ไชยโสดา สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 ดิฉันก็อยากให้กำลังใจ

ท่านนายกด้วยนะคะที่มาแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุก
ภาคส่วน สมาชิกสภาฯที่ผลักดันโครงการในพ้ืนที่ หมู่ที่ 11 ที่แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในเรื่องของน้ำที่จะทำโครงการขยายท่อประปาลงที่ดงหมากทอ 
ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ 

  

นายทินกร  เข็มอุทา เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านปลัด เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาผู้ทรง 
 ส.อบต. หมู่ที่ 13 เกียรติทุกท่าน กระผมนายทินกร  เข็มอุทา สมาชิกสภา หมู่ที่ 13 สำหรับปัญหา

ของหมู่ที่ 13 คงหนีไม่พ้นเรื่องน้ำประปา เนื่องจากว่าน้ำประปาของบ้านดงเสียว
กลางวันจะไม่ค่อยไหล ไม่รู้จะโทษใคร ถามทางผู้ดูแลก็บอกว่าเขาเปิดอยู่ อยาก
ถามท่านนายกว่ามีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง ตอนนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อน บางที
น้ำไหลตอน 3 – 4 ทุ่ม ก็ฝากทางท่านนายกด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นายชาตรี  ทองนาง เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านปลัด และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
  ส.อบต. หมู่ที่ 7 กระผมนายชาตรี  ทองนาง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 กระผมอยากฝากท่านนายก

และผู้ที่ เกี่ยวข้องว่าสิ่งที่ทางสมาชิกสภาทุกท่านได้ขอความช่วยเหลือความ
เดือดร้อนของชาวบ้าน ถามว่าผมไม่อยากได้ยินเรื่องเดิมๆ ก็นานมาแล้ว มันก็เลย
เป็นการพูดเรื่องเก่าเหมือนเดิมๆ ตอนนี้งบประมาณเรามีแล้ว อยากให้ท่านเร่งรัด
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็รู้แล้วว่าตอนนี้มันติดอยู่ที่ไหน อำนาจก็อยู่ที่ท่าน ผมอยากให้
ท่านใช้อำนาจที่ประชาชนมอบให้เอามาใช้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 

นายปัญญา  อินตา เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านปลัด และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
  ส.อบต. หมู่ที่ 6 กระผมนายปัญญา  อินตา  สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 ผมมีเรื่องคลองระบายน้ำไม่มีที่

ระบาย ตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมาก มีกลิ่นน้ำเน่าเหม็น จากหน้าบ้านนาย     
วุฒิชัย - บ้านนายสุพันธ์ ใขคำ น้ำไม่มีที่ระบายทำให้เกิดน้ำเน่าเหม็นและส่งกลิ่น 
ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน เพราะมันไม่มีที่ระบายเลยครับ ขอบคุณครับ 

 

นายพงษ์  ไตรสุ เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
ส.อบต. หมู่ที่ 4 หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพงษ์  ไตรสุ 

สมาชิกสภา หมู่ที่  4 กระผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่านนายกทราบเรื่องความ
เดือดร้อนของบ้านท่าแร่ดงปลาปาก เรืองที่ 1) ถนนทรุดที่ท่านหัวหน้าสุขเกษมว่า
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กำลังดำเนินการอยู่ 2) การซ่อมแซมสถานีสูบน้ำให้กับชาวบ้านในการทำเกษตร
ตอนนี้ดำเนินการหรือยังครับ 3) ท่อระบายน้ำตรงหน้าบ้านอดีตพ่อผู้ใหญ่ละคร  
ดีระดา ท่อระบายน้ำพังและมีกลิ่นเน่าเหม็น อยากให้ช่างออกไปดูและดำเนินการ
แก้ไขด้วยครับ 4) ถนนคอนกรีตที่มันชำรุด เอกสารผมได้ส่งมาตั้งแต่วันที่ 20 
พฤศจิกายน ผมส่งมาแล้ว มันจะมี 2 จุด 5) ถนนคอนกรีตหน้าบ้านพ่อสีลา   
บ้านดงปลาปากจนถึงถนนของ อบจ. ระยะทางแค่ 40 เมตร ปี 67 ผมคิดว่า
น่าจะได้ เรื่องสุดท้ายผมก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งท่านนายก ฝ่ายบริหาร 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ลงไปแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน ผมก็ขอขอบคุณครับ 

 

 นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี ต่อไปก็จะให้ทางผู้บริหารตอบคำถามสมาชิกสภานะครับ เชิญครับ 
     ประธานสภาฯ 
 

นายสนันตน์  ธรรมรักษ์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ีท่านสมาชิกสภา 
      นายก อบต. หมู่ที่ 7 ให้ใช้อำนาจ ในการใช้อำนาจบางทีก็ไม่อยากใช้เกินไป เพราะว่าเขาก็

ทำงานอยู่ จะว่าก็ไม่ได้งานมันเยอะมาก ตอนนี้ทางช่างกำลังเร่งทำโครงการเพ่ือ
ของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอยู่  หมู่ที่ 6 เรื่องน้ำเน่าเสีย ตรงนี้ก็จะให้
ทางช่างออกไปสำรวจตรวจสอบ และจะรีบดำเนินการแก้ไขให้ ก็จะคุยกันอีกทีว่า
จะนำเงินสะสมออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถ้าเรามีงบประมาณจะทำอะไรก็
ได้ แต่ตอนนี้งบประมาณยังไม่มี ก็อยากให้สมาชิกสภาทุกท่านเข้าใจในตรงนี้ มี
ปัญหาเราก็ต้องช่วยกันแก้ไข ก็ไปดูพ้ืนที่ของตัวเองแล้วมาประชุมร่วมกันว่าเราจะ
ดำเนินการกันอย่างไร เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหานี้ ก็ออกไปสำรวจตรวจสอบช่วยกัน 
ถ้ายังไม่มีงบประมาณก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ของเราทำช่วยกันไปก่อน หมู่ที่ 4 เรื่อง
ถนนทรุดก็ตามที่หัวหน้าสุขเกษมชี้แจงไป และเรื่องซ่อมท่อผมเพ่ิงได้รับรายงาน
และอนุมัติไปแล้วครับ เหลือเรื่องท่อระบายน้ำหน้าบ้านนายละคร ดีระดา คุยกัน
ก็ว่าจะใช้เงินสะสมหรือถ้ามีแนวทางที่จะแก้ไขยังไงก็ปรึกษาหารือกัน ก็จะให้ช่าง
ไปสำรวจตรวจสอบก่อน ถ้าเราสามารถทำได้เราก็จะแก้ปัญหาไปก่อน ไม่ใช่จะไม่
ทำ ถ้าใช้งบประมาณมากก็คงจะนำเข้าสภาฯอีกทีหนึ่งครับ ถนนคอนกรีตเราจะ
ออกไปซ่อมให้ ก็รองบประมาณก่อนนะครับ ก็ว่าจะเอาลูกรังไปลงก่อน ถ้ามี
งบประมาณแล้วก็จะให้กองช่างรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดครับ ก็ขอฝากสมาชิก
สภาไว้แค่นี้ครับ 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี มีสมาชิกสภาท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ สำหรับการนัดประชุมครั้งต่อไป 
     ประธานสภาฯ จะส่งหนังสือนัดประชุมฯนะครับ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ผมขอปิดการประชุมเพียง

เท่านี้ครับ 
 

ปิดประชุม   เวลา  15.30   น. 
 
      
ลงชื่อ  วัชรวิชย์  กาญบุตรธนรัตน์   ผู้บันทึกรายงานการประชุม     ลงชื่อ     อัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี   ผู้รับรอง 
       (นายวัชรวิชย์  กาญบุตรธนรัตน์)                                             (นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม 
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รายงานการประชุมสภา อบต.โพนงาม สมัยสามญั  สมัยที่ 4  ครั้งท่ี 1  ประจำปี 2565  วันท่ี  1  ธันวาคม  2565 

 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนงาม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2565  ลงวันที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖5  มีมติรับรอง
เป็นเอกฉันท ์
 
 

ลงชื่อ     เถวียน   ไชยโสดา     ลงชื่อ  พงษ์  ไตรสุ 
            (นางเถวียน   ไชยโสดา)            (นายพงษ์  ไตรสุ) 
                 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ ๑๑        สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่4 
 

 
ลงชื่อ    ชาตรี  ทองนาง    ลงชื่อ     ถาวร  บุตรสุวรรณ์ 

           (นายชาตรี  ทองนาง)            (นายถาวร  บุตรสุวรรณ์) 
       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7                     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่9 
 
 

         ลงชื่อ    ทินกร  เข็มอุทา 
                (นายทินกร  เข็มอุทา) 
            สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่13   


